

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 27 ก.ค.- 2 ส.ค. 2566

## เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 29 กรกฎาคม 2566 จ. นครพนม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม " ปันท้องเที่ยวเพื่อสุขภาพสองฝั่งโขง (จังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทย - แขวงคำม่วน สปป.ลาว) " ณ บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) อ. เมือง จ. นครพนม ประเทศไทย - วัดพระธาตุ ศรีโคตรบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีเจ้าแขวงคำม่วน สปป.ลาว และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ. นครพนม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย กลุ่มนักปั่น จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการร้านค้า นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนจากทั้ง 2 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และร่วมตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างรากฐานการมีสุขภาพที่แข็งแรง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ. นครพนม และจังหวัดข้างเคียง ทำให้กระทรวงมหาดไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย " ประเทศไทยที่ยั่งยืน " ได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 31 กรกฎาคม 2566 สำนักข่าว ีรวัตี รายงานการสู้รบในรัฐคะยา ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ติดชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผู้อพยพชาวเมียนมาเดินทางข้ามฝั่ง เข้ามาชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8,975 คน ซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้อพยพลี้ภัยโดยกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อ. แม่สะเรียง 3 จุด อ. ขุนยวม และ อ. เมือง อำเภอละ 1 จุด รวม 5 จุด ทั้งนี้ศูนย์สังเคราะห์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ. แม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้วย เพื่อร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้อพยพดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรม

## " โรคคอตีบ " ป้องกันได้ด้วย...การฉีดวัคซีน

โรคคอตีบเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดการอักเสบและมีแผ่นเยื่อเกิดขึ้นในลำคอ หากอาการรุนแรงจะมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เกิดการตีบตันของทางเดินหายใจ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้ โรคนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคดังกล่าวในประเทศไทย ปี 2563 พบผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย ปี 2564 จนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ อย่างไรก็ตามยังคงพบการระบาดของโรคนี้ เกิดขึ้นประปรายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศไทย ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคและแผนงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พบว่าในภาพรวมของประเทศ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนคอตีบครบ 3 เข็ม ( DPT3 ) ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 88 ปี 2564 และ 2565 ลดลงเหลือร้อยละ 85 และข้อมูลในปีนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 4 มิ.ย. ร้อยละ 86 ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 90 หากเป็นเช่นนี้แนวโน้มยังคงมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่ได้ เหตุที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนคอตีบลดลง อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้ครองเกิดความกังวลและไม่นำเด็กเข้ามารับการฉีดวัคซีน กรณีที่ยังคงมีการระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้านบางพื้นที่ติดชายแดนประเทศไทย มีการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าออกบริเวณชายแดน บางรายเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยทำงาน บางกลุ่มเป็นผู้อพยพลี้ภัย อาจทำให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเด็กที่อพยพตามผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่ได้



## ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ แจ้ง อสต.ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ที่เดินทางไปตามแนวชายแดนหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ขอให้ป้องกันตัวเองโดยมีการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนแออัด ควรล้างมือบ่อย ๆ ไอ จามควรปิดปากปิดจมูก หากป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการนำเด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนคอตีบของลูกบ้าน และบริการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึง ร้อยละ 90 รวมทั้งจัดหน่วยเฝ้าระวังผู้ที่มีการสงสัยโรคคอตีบที่เดินทางเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน  
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ  
oic.ddc@gmail.com  
02-5903832  
www.ddc.go.th/oic

## อ้างอิง

- <https://www.innews.news/news.php?n=44165>
- [https://today.line.me/th/v2/article/wJQeM6Y?utm\\_source=lineshare](https://today.line.me/th/v2/article/wJQeM6Y?utm_source=lineshare)
- ขอขอบคุณภาพจาก: <https://prachatai.com/journal/2023/06/104445>